



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สุนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 หน้า 3 มุลค่าข่าว .-

อัคฉึกเด็กสอบมหาวิทยาลัย

'ศุภมาส' ปั้น 'ควิกวิน อว.' ช่วยค่าสมัคร TCAS ลดเหลื่อมล้ำศึกษา

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า จากการที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายที่กระทรวง อว. และพูดคุยถึงแนวทาง ผลักดันให้กระทรวงก้าวสู่ความเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ เป็นเสาหลักทางปัญญา และนำพาโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ประชาชน เป็นเรื่องที่สุดคล้องกับนโยบายพรรค ภูมิใจไทย ที่นายอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้ความสำคัญกับการยก ระดับของหน่วยงานกระทรวงต่างๆที่พรรคภูมิใจไทยได้รับผิดชอบ นอกจากนี้ทำ งานตามภารกิจหน้าที่ ยังต้องตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนา ศักยภาพประชาชน ยกกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

น.ส.ศุภมาสกล่าวว่า โดยเฉพาะ อว.มีแนวทางการสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ของประเทศ ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ปัญญาประดิษฐ์ และองค์ ความรู้การวิจัยและพัฒนา ที่ผ่านมามีแนวทางสนับสนุนงานวิจัยที่จะต้องนำไปใช้ ประโยชน์สนองตอบความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่ม ที่เรียกว่างานวิจัยขั้นห้ำง ไม่ใช่ขั้นห้ำง และใช้หลักการ "เอกชนนำ รัฐสนับสนุน" นำองค์ความรู้ของ อว. ไปถ่ายทอดต่อกับประชาชน เพื่อสร้างสังคมแห่งความรู้ สังคมแห่งปัญญา ช่วยเพิ่มศักยภาพของคนไทย และศักยภาพการแข่งขัน

น.ส.ศุภมาส กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ในอีกภารกิจสำคัญในการพัฒนา ทางด้านการศึกษา อว.ให้ความสำคัญการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบ การศึกษาของเยาวชนไทย โดยล่าสุดได้กำหนดนโยบายเร่งด่วน หรือควิกวิน ตามที่นายอนุทินระบุรายละเอียดไว้คือ อว. และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมาตรการลดความเหลื่อมล้ำและกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา โดยการนำงบมาอุดหนุนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน ในการสมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบการรับสมัครสอบ กลาง ประจำปี 2567 หรือ "TCAS 67" ในรอบแอดมิชชัน ที่มีนักเรียนจำนวน มากที่สุด กว่า 125,000 คนต่อปี เข้ามาสมัคร ทั้งนี้ มาตรการอุดหนุนดังกล่าว นักเรียนแต่ละคน สามารถสมัครเลือกคณะ 1-1 อันดับได้ฟรี ช่วยแบ่งเบาภาระ ตรงนี้ได้สูงสุดคนละ 900 บาท เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงการศึกษาของ เด็กไทย.